

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างินทร์	
๗	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๑	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๒	นายวิฑูร วรรณศิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณศิริภาพ	
๑๓	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๕	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๖	นายรุ่ง อินต๊ะวงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงค์	
๑๗	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๘	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๙	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๐	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๑	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ๑.นางสันต์ฤทัย แก้วใส

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจ้ัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจ้ัง	ม้าย สงคราม	
๓	นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน	รองปลัด อบต. เมืองจ้ัง	ธิดารัตน์ เบ้าเงิน	
๔	นายธีรยุทธ วรรณงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธีรยุทธ วรรณงาม	
๕	นางภัคกร ยอดอ้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภัคกร ยอดอ้อย	
๖	นางเกษรา สารรัตน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เกษรา สารรัตน์	
๗	นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ธัญญารัตน์ สุขนันทพงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.เรื่องแรกเป็นเรื่องของบริษัท AIA มาติดต่อให้สิทธิผู้มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น สมาชิก
สภา, อสม หรืออื่น ๆ ถ้าเข้ามาจะได้เชิญมาชี้แจงให้ทุกท่านทราบ

๒.การประชุมสมัยสามัญในแต่ละครั้ง ในหนึ่งปีได้กำหนดไว้ไม่เกิน ๔ สมัย และในแต่ละสมัยจะมี
การออกหนังสือเรียกประชุมก่อน หนังสือเรียกประชุมนั้น หมายถึงว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ หรือ สมัยนี้ก็คือ
วันที่ ๑๖ - ๓๐ ผมจะออกหนังสือเรียกประชุมไว้ก่อน แล้วจะมีหนังสือนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สมาชิก
สภาฯได้รู้ว่า ห่วงตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคมนี้ เป็นสมัยประชุมให้ท่านได้เตรียมตัวไว้เพื่อรอหนังสือนัด
ประชุม แต่ครั้งนี้หนังสือไปพร้อมๆกัน ดังนั้นถือว่า เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถมาได้
เช่น เจ็บเป็นป่วยไข้ ให้ท่านแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือเพื่อจะได้มานำเรียนต่อสภาฯ แต่ถ้าจะไปในเรื่องงาน
ส่วนตัวก็ดูกระไรอยู่ จึงอยากให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เคร่งครัด ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่

๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม

ฉบับที่ ๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ จากกรณีที่หมู่บ้านได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งมีสาเหตุจากภัยแล้งทำให้ประชาชนหลายหมู่บ้านในตำบลเมืองจัง ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๘ (๑) ได้กำหนดไว้ โดยแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค ๕.๑แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน	ก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านหาดเค็ด หมู่ 1	140,400	140,400	140,400	ร้อยละ 100 ของประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

							การ อุปโภค บริโภค	และ สะอาด	
2	ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภคของ ประชาชนใน หมู่บ้าน	ปรับปรุง ระบบส่งน้ำ พร้อม ระบบกรอง น้ำ บ้าน หาดผาชน หมู่ 3	251,900	251,900	251,900	ร้อยละ 100 ของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ได้รับ ประโยชน์ จากการ ใช้น้ำเพื่อ การ อุปโภค บริโภค	ประชาชน มี น้ำประปา สำหรับการ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และ สะอาด	กองช่าง
3	ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภคของ ประชาชนใน หมู่บ้าน	ปรับปรุง ระบบสูบ น้ำพร้อม ระบบจ่าย น้ำ บ้านเมือง หลวง หมู่4	475,900	475,900	475,900	ร้อยละ 100 ของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ได้รับ ประโยชน์ จากการ ใช้น้ำเพื่อ การ อุปโภค บริโภค	ประชาชน มี น้ำประปา สำหรับการ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และ สะอาด	กองช่าง
4	ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภคของ ประชาชนใน หมู่บ้าน	ปรับปรุง ระบบส่งน้ำ พร้อม ระบบกรอง น้ำ บ้านเมือง จิ่งเหนือหมู่ 5	162,700	162,700	162,700	ร้อยละ 100 ของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ได้รับ ประโยชน์ จากการ ใช้น้ำเพื่อ การ อุปโภค บริโภค	ประชาชน มี น้ำประปา สำหรับการ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และ สะอาด	กองช่าง

5	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน	ก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านสบยาว หมู่ 7	153,400	153,400	153,400	ร้อยละ 100 ของประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสะอาด	กองช่าง
6	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน	ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบจ่ายน้ำ บ้านมงคลเจริญสุข (หาดผาหมู) หมู่ 11	495,900	495,900	495,900	ร้อยละ 100 ของประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสะอาด	กองช่าง

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนอปรับปรุงแผนฯ ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ จากคณะกรรมการทั้งสองคณะมาแล้ว คือ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และทั้งนี้ ก็เห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆ เนื่องจากปีนี้การขาดแคลนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ผมจะขออนุญาตให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาเห็นชอบโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

..... ฯลฯ.....

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต. เมืองจั้ง

(นายบุญนะ ตามล)
ประธานสภา อบต. เมืองจั้ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)